



HOSE HƯỞNG ỨNG RUNG CHUÔNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Hôm nay ngày 09/03/2023, cùng với hơn 123 Sở Giao dịch Chứng khoán trên thế giới, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã “Rung chuông vì bình đẳng giới”. Đây là sự kiện thường niên được khởi xướng và đồng tổ chức bởi Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc (UN Global Compact), Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), Liên đoàn các Sở giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE), sáng kiến Sở Giao dịch Chứng khoán Bền vững (the Sustainable Stock Exchange Initiative), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) diễn ra nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), nhằm kêu gọi các doanh nghiệp đổi mới, chuyển đổi công nghệ và kỹ thuật số để thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững.

Năm 2023 là năm thứ 9 Chiến dịch “Rung chuông vì bình đẳng giới” được tổ chức tại 90 quốc gia và là lần thứ 4 Việt Nam tham gia nhằm nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và khu vực tư nhân về tăng quyền kinh tế cho phụ nữ hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển thịnh vượng, bền vững.

Sự kiện năm nay với chủ đề “Chuyển đổi số: Đổi mới và Công nghệ vì Bình đẳng giới” nhằm nâng cao vai trò của lãnh đạo nữ trong quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong tiên phong và đổi mới, thay đổi công nghệ trong thời đại kỹ thuật số nhằm đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Đổi mới và công nghệ sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho nữ doanh nhân, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia thị trường và chuỗi cung ứng. Đồng thời là dịp gửi lời chúc mừng đến chị em trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Góp mặt tại sự kiện năm nay có sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp niêm yết trên HOSE, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.



Phát biểu tại sự kiện, Bà Vũ Thị Chân Phương – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh bình đẳng giới là thước đo sự văn minh và tiến bộ của một xã hội đồng thời là mục tiêu thứ 5 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc. Liên quan đến mục tiêu này có rất nhiều nội dung được đặt ra như chấm dứt sự phân biệt đối xử, xóa bỏ bạo lực, cung cấp các dịch vụ công... cho chị em phụ nữ. Đối với thị trường chứng khoán, bà cho rằng mục tiêu quan trọng được đặt ra ngày hôm nay chính là ***“bảo đảm sự tham gia hiệu quả và đầy đủ cũng như cơ hội ngang bằng cho chị em phụ nữ khi tham gia vào các vị trí lãnh đạo ở mọi cấp bậc và lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến cộng đồng”***.

Theo Báo cáo Tổng quan về Bình đẳng giới của UN năm 2022, việc phụ nữ hạn chế tham gia thế giới kỹ thuật số đã làm thâm hụt 1 nghìn tỷ đô la từ tổng sản phẩm quốc nội của các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trong thập kỷ qua, khoản thâm hụt sẽ tăng lên 1,5 nghìn tỷ đô la vào năm 2025 nếu chúng ta không có hành động cải thiện. Việc đồng hành, tham gia của nữ giới trong thời kỳ chuyển đổi số sẽ mang đến những cơ hội to lớn tiến tới đạt được các mục tiêu Phát triển bền vững năm 2030. Thông qua tọa đàm, các diễn giả đã trao đổi, thảo luận các khó khăn cũng như những kinh nghiệm trong việc đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật số để phụ nữ tham gia thị trường và chuỗi cung ứng bền vững và bình đẳng hơn.



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84-28-3821 7713 Fax: 84-28-3821 7452
Website: www.hsx.vn

Thông tin liên hệ:

BAN TỔ CHỨC SỰ KIỆN:

Nguyễn Thị Thu Hạnh

Email: hanhntt.vcci@gmail.com

Tel: 02435746937

UN WOMEN

Hoàng Bích Thảo

Email: hoang.thao@unwomen.org

Tel: 0705143996

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bộ phận Quan hệ Công chúng

Tel: (84- 28) 38217713-1631

Fax: (84-28) 38217452

Email: qhcc@hsx.vn

Fanpage: <https://www.facebook.com/HochiminhStockExchange/>